

วิทยั่งยืน

สิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ สำหรับบางคน อาจเป็นเงินทอง สำหรับต่อยอดอาชีพ หรืออาจเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ หากแต่สำหรับ **รัชนิย์ พลุพัฒน์** แล้ว กลับเป็นการได้อยู่ในสังคมของคนทีประกอบอาชีพเดียวกันที่คอยเอื้อเพื่อเกื้อกูลและจูงมือกันไปสู่ความสำเร็จ

รัชนิย์ เล่าว่า หลังจากเรียนจบปวช. เธอเลือกที่จะทำงานใกล้บ้าน จึงสมัครเป็นพนักงานในโรงงานทำรองเท้าที่มาเปิดในหมู่บ้าน แต่ด้วยลักษณะงานที่ต้องเริ่มงานแต่เช้าเลิกงานดึกเพราะต้องทำงานล่วงเวลา



ยินดีให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ให้กับเรา ทำให้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง หากมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ปรึกษาได้ตลอด ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเลี้ยงไก่จนถึงวันนี้คนในกลุ่มก็ยังช่วยเหลือกันเช่นเดิม เรามีกิจกรรมร่วมกัน ประชุมหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ที่ผ่านมาการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” รัชนิย์ กล่าวอย่างภูมิใจ

ปัจจุบัน รัชนิย์ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเลี้ยงพัฒนาขึ้น ทั้งการใช้เครื่องกกหรือฮีทเตอร์สำหรับกกลูกไก่เนื้อตอนแรกรับเข้าเลี้ยง ทำให้ลูกไก่ได้รับความอบอุ่นอย่าง

“รัชนิย์ฟาร์ม” เลี้ยงไก่เนื้อยั่งยืน จากเคล็ดลับความใส่ใจ สร้างอาชีพมั่นคง ในสังคมคนเลี้ยงไก่ที่พึ่งพาอาศัยกัน



• รัชนิย์ พลุพัฒน์

บ่อยครั้ง เมื่อทำงานโรงงานอยู่ราวๆ 2 ปี จึงตัดสินใจลาออก เปลี่ยนไปเป็นแคชเชียร์ร้านมินิมาร์ทในปั๊มน้ำมันที่อยู่ไม่ไกลบ้านนัก แต่ละวันต้องทำงาน 12 ชั่วโมง ต้องสลับเวรกับเพื่อนเข้ากะกลางคืน ทำให้ร่างกายเริ่มทรุดโทรม หลังจากทำงานแคชเชียร์ได้ 3-4 ปี เธอรู้สึกจะเริ่มทำไม่ไหว สุขภาพเริ่มแยลง

ขณะนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่ชายแต่งงานกับแฟนซึ่งครอบครัวทำอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อกับโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่กระตัง (ไก่เนื้อ) กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ อยู่ก่อนแล้ว ทำให้รัชนิย์มีโอกาสได้พูดคุยกับเกษตรกรเลี้ยงไก่หลายๆ คน ทุกคนทราบถึงปัญหาของรัชนิย์และพยายามหาวิธีการช่วยให้เธอได้มีอาชีพที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างที่เป็นอยู่ จึงได้แนะนำอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อที่พวกเขาทำอยู่ เพราะเป็นงานที่ไม่หนัก ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาเลี้ยงไก่ไม่นานก็มีรายได้ เพียงแต่เธอต้องมีความใส่ใจ ตั้งใจ เพราะไก่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลไม่ต่างอะไรกับคนเราเช่นกัน

“พอคนที่ม่ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงไก่ไม่ยาก ขอให้เราขยันและดูแลเลี้ยงไก่อย่างใกล้ชิด ถ้าทำได้ก็ก็จะสร้างรายได้เลี้ยงเรา เมื่อคิดตามและพิจารณาจากความสำเร็จของพวกเขา และดูจากวิธีการเลี้ยงที่ทำการอยู่ ก็คิดว่าเราก็น่าจะทำได้เหมือนกัน จึงปรึกษาทางซีพีเอฟเพื่อเริ่มต้นเลี้ยงไก่ทันที บริษัทพิจารณาเรื่องตลาดที่เรารับผิดชอบอยู่และพิจารณาจากความตั้งใจของเราแล้วจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่” รัชนิย์ เล่า

“รัชนิย์ฟาร์ม” จึงเริ่มก่อร่างขึ้นในปี 2545 ที่ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง



จังหวัดชลบุรี โดยสร้างโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ 1 หลัง เลี้ยงไก่เนื้อขนาดความจุ 12,500 ตัว นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟ ทั้งสัตวแพทย์ และสัตวบาลจะเข้ามาแนะนำทั้งเรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อ การดูแลสุขภาพไก่ และการจัดการมาตรฐานทั้งหมดอย่างใกล้ชิดแล้ว รัชนิย์บอกว่าที่สำคัญเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไก่อยู่ก่อนแล้ว ทั้ง

ทั่วถึง ลูกไก่ไม่นอนสุม จึงแข็งแรง และกินอาหารได้ตามมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับข้อหนึ่งในการเลี้ยงไก่ให้สำเร็จ นอกจากนี้ ยัง



“รัชนิย์ฟาร์ม” อยู่ท่ามกลางชุมชนคนเลี้ยงไก่กลุ่มโป่ง

ที่ทุกคนยินดีให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเลี้ยงไก่จนถึงวันนี้ คนในกลุ่มก็ยังช่วยเหลือกันเช่นเดิม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ทำให้ที่ผ่านมาการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พ่อแม่แฟนของพี่ชาย และเกษตรกรในโครงการฯ ที่ตำบลโป่ง ซึ่งที่นี่ถือเป็นชุมชนคนเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ที่มีเกษตรกรมากกว่า 15 ราย โดยทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทำให้มีเทคนิคความรู้ที่ต่างเติมใจนำมาแนะนำให้น้องใหม่อย่าง รัชนิย์แบบไม่หวงวิชา

“ถือว่าโชคดีมากที่เราได้ อยู่ในโครงการฯ ท่ามกลางชุมชนคนเลี้ยงไก่กลุ่มโป่งที่ทุกคน

ติดตั้งระบบให้อาหารอัตโนมัติที่ช่วยทุ่นแรงและลดการหกหล่นเสียหายของอาหาร ทำให้ต้นทุนไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และรัชนิย์ยังมีเวลาในการดูแลไก่ได้อย่างทั่วถึง เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้รัชนิย์ฟาร์มมีประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีมาตลอด มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 500,000 บาทต่อปี

“การเลี้ยงไก่ก็เหมือนเลี้ยงเด็ก เราต้องดูแลตลอด โดยเฉพาะช่วงแรก ถ้าใส่ใจอย่างดีลูกไก่ก็จะแข็งแรง โดยไม่ต้องให้วิตามินเสริม และที่สำคัญเราไม่ต้องใช้สารเร่งโตใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเรานึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญอยู่แล้ว” รัชนิย์ บอกทั้งทำอย่างมั่นใจ